

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  
tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện  
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2014**

Ngày 08/4/2014, tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã làm việc với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2014.

Cùng dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chi cục Quản lý công sản - Sở Tài chính; Bí thư quận ủy- Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND quận và các đồng chí cán bộ chủ chốt các phòng, ban chuyên môn của quận Hoàn Kiếm.

Sau khi nghe đồng chí Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực quận Hoàn Kiếm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2014, đề xuất, kiến nghị của quận; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

### **I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2014**

Thành phố đánh giá cao và biểu dương những kết quả toàn diện đã đạt được của quận Hoàn Kiếm. Trong quý I/2014, quận đã chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Thành phố thành các Chương trình, kế hoạch của quận đảm bảo chất lượng theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và triển khai kịp thời đến các cơ quan, đơn vị trong quận. Tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về “Năm trật tự và văn minh đô thị” nghiêm túc, kịp thời. Một số kết quả đạt được như sau:

Thu ngân sách nhà nước quý I/2014, ước đạt 886,224 tỷ đồng, bằng 133,1% dự toán quý I, bằng 31% KH năm và tăng 42% so với cùng kỳ năm 2013. Chi ngân sách trong cân đối quận đạt 161,5 tỷ đồng, bằng 16,6% so với dự toán năm, bằng 99,4% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 26/3/2014, giải ngân đạt 35,625 tỷ đồng, bằng 9,6% KH năm (trong đó, nguồn vốn phân cấp là 27,756 tỷ đồng, bằng 10,4% kế hoạch năm; nguồn vốn chống xuống cấp là 713 triệu đồng, bằng 2,2%; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế là 7,156 tỷ đồng, bằng 10,2%).

Tình hình trật tự đô thị trên địa bàn có chuyển biến; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường có giảm so với trước; một số tuyến phố chính và khu vực trọng điểm được duy trì tốt. Công tác quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường, đảm bảo kiểm soát 100% công trình xây dựng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, y tế, thể dục thể thao được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tuyên truyền các nội dung về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”. Công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức quan tâm thường xuyên, đặt biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình.

Tình hình ANCT trên địa bàn quận được giữ vững, TTATXH được đảm bảo. Công tác Xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật được duy trì thường xuyên và có đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, trách nhiệm của CBCCVV từ quận đến phường trong thực thi công vụ. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND quận tập trung chỉ đạo.

## **II. Về đề xuất, kiến nghị của quận Hoàn Kiếm**

### ***1. Về phương án cân đối thu, chi ngân sách quận năm 2014:***

Giao Sở Tài chính phối hợp với quận Hoàn Kiếm kiểm tra trên địa bàn quận, thống nhất danh mục các địa điểm nhà đất nhỏ lẻ dôi dư sau rà soát, sắp xếp theo Quyết định 09/TTg của Chính phủ để bán đấu giá quyền sở hữu nhà và sử dụng đất, bù đắp hụt thu, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận năm 2014; báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trong tháng 4/2014.

### ***2. Về công tác thực hiện các dự án hạ ngầm và sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm:***

Ngày 28/3/2014, UBND Thành phố đã có công văn số 1628/VP-QHXDGT giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đề xuất và báo cáo Thành phố trước ngày 10/4/2014. Sở Tài chính tiếp tục thực hiện, báo cáo đúng tiến độ.

### ***3. Về thanh toán vốn đầu tư năm 2014:***

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, quận Hoàn Kiếm, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố (nếu có) lập danh mục các dự án, trình UBND Thành phố để báo cáo Bộ Tài chính tháo gỡ, cho phép thanh toán vốn thực hiện đối với các dự án cấp thiết, nằm trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách quận 3 năm 2013-2015, được phê duyệt sau ngày 31/10/2013. Báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 4/2014.

### ***4. Về nguồn kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm:***

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, quận Hoàn Kiếm kiểm tra, rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo quy định.

**5. Về việc chuyển đổi trụ sở Ban chỉ huy quận sự quận Hoàn Kiếm và trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tràng Tiền:**

Thành phố đồng ý về nguyên tắc, giao Sở Tài chính chủ trì xem xét, thẩm định hồ sơ quận Hoàn Kiếm đã trình tại Công văn số 315/UBND-TNMT ngày 08/4/2014; báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trong tháng 4/2014.

**6. Về việc GPMB các khu nhà gỗ nguy hiểm phường Chương Dương:**

Thành phố đã có chủ trương giao UBND quận là chủ đầu tư thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các khu nhà gỗ nguy hiểm phường Chương Dương tại Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 29/7/2013, với nguồn vốn thực hiện như sau:

- Đối với nhà gỗ C8 và nhà gỗ số 13 thực hiện bằng vốn ngân sách Quận.
- 8 nhà gỗ còn lại ký hiệu: 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 được ứng từ Quỹ phát triển đất Thành phố.

Hiện nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã cân đối ngân sách để triển khai thực hiện đối với nhà gỗ C8 và nhà gỗ số 13.

Đối với các nhà gỗ còn lại, UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét bố trí kinh phí để quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện. Giao Sở Xây dựng bố trí quỹ nhà để quận Hoàn Kiếm di chuyển ngay các hộ dân trong diện nhà nguy hiểm.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các sở, ngành, quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- TT TU, TT HĐND TP; | (để
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; | b/c)
- Các sở, ban, ngành dự hợp (để thực hiện)
- Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm;
- Quỹ Phát triển đất TP;
- VPUBND TP: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu VT, THq.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lưu Văn Giao**